




# สรุปข่าว สร.


ประจำวัน

9 พฤษภาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>นโยบาย</b></p> <p><b>ประชุมผู้บริหารระดับสูง สธ. นัดพิเศษ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ มติชน ไทยรัฐ สยามรัฐ บ้านเมือง กรุงเทพธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์ linetoday theactive mono29 thaiPBS bugaboo thebetter thecoverage mcot hfocus )</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข วาระพิเศษ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกภายหลังเข้ารับตำแหน่ง เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางในการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข โดยน้อมนำการพัฒนาทางสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เป็นภารกิจสำคัญและสนองงานใต้เบื้องพระยุคลบาทอย่างต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรให้บรรลุเป้าหมาย คือ ผู้ป่วยน้อยลง คนมีอายุยืนยาว มีบริการดูแลรักษาที่ดี มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในทุกมิติ ผ่านการดำเนินงานต่างๆ ทั้งการยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว สานต่อระยะที่ 3 ภายในปี 2567 ให้ครบทุกจังหวัด การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด อุตสาหกรรมวัคซีน การสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร วางรากฐานชีวภิบาล มุลินิส่งสู่สวรรค์ การคัดกรองโรคสำคัญ อุตสาหกรรมการแพทย์เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ การบูรณาการต่อยอดด้านการแพทย์แผนไทย/แผนปัจจุบัน เพื่อสร้างประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น มอบปลัด สธ.และผู้บริหาร เรื่องการออกกฎหมายสำหรับ อสม. และแยกระเบียบการบริหารราชการบุคคล สธ. ออกจาก กพ. ส่วนกรณีปัญหาการส่งตัวผู้ใช้สิทธิบัตรทองในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งจะรวมตัวกันพบ รว.สธ.นั้น ยินดีให้เข้าพบเพื่อรับฟังปัญหา หากปรับแก้ได้ก็จะทำให้ทันที</p>	
<p><b>กัญชีวาภิบาล</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานกัญชีวาภิบาล วัดท่าประชุม โดยมีพ.จักรกริช ไชยทองศรี ผอ.รพ.บ้านฝาง ให้ข้อมูลการดำเนินการ ระบุว่า ทีมบุคลากรทางการแพทย์ของรพ.บ้านฝาง เข้ามาดูแลพระสงฆ์ อาหาร ณ กัญชีวาภิบาล วัดท่าประชุม พร้อมกับวางระบบการให้คำปรึกษา เปิดให้บริการเมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยวัดรับเข้ามาดูแล ทั้งพระสงฆ์ และปช.ในอ.บ้านฝาง ส่วนใหญ่เป็นมะเร็ง โรคไต โรคเรื้อรังทั่วไป</p>	
<p><b>ถ่ายโอน รพ.สต.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- คณะ กมธ.ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาหัวข้อ การบริหารงบประมาณ รพ.สต. ในมือท้องถิ่น ความท้าทายในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ ณ อาคารรัฐสภา เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมีตัวแทนข้าราชการและตัวแทนจาก อปท. เข้าร่วมรับฟัง</p> <p>- นพ.ปริดา แต่อารักษ์ รองเลขาธิการ คกก.สุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า หลังจากที่ รพ.สต. จำนวนหนึ่งถูกถ่ายโอนไปอยู่กับ อบจ.แล้ว ยังมีปัญหาเรื่องการจัดสรรทรัพยากร ที่ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามที่ควรจะเป็น กองสาธารณสุข อบจ. และคกก.สุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ไม่ได้ได้รับการสนับสนุนหรือพัฒนาศักยภาพ รวมถึงประเด็นข้อติดขัดอื่นๆ อีกมาก เนื่องจากมุมมองที่แตกต่างกันในแต่ละสังกัด เห็นว่าประเด็นปัญหาสำคัญคือการเข้ามาพูดคุยร่วมกัน</p> <p>- นส.กัลยพัชร รจิตโรจน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะรองประธาน กมธ.สธ. กล่าวว่า ปัญหาจากการถ่ายโอน รพ.สต. แบ่งเป็น 3 ด้านหลัก คือ ขาดบุคลากร ขาดงบประมาณ และมีตัวชี้วัดมากมาย ทั้งของ อบจ. และสธ. ซึ่งมาจาก 1. ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลขาดเจตจำนงและโรดแมปที่ชัดเจน 2. ขาดมาตรการจูงใจสนับสนุน รพ.สต. ให้ประสบความสำเร็จ คือ การให้ความเติบโตแก่คนทำงาน และเพิ่มงบประมาณให้เพียงพอ และ 3. ไม่ได้แก้ระเบียบกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคแก่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ปัจจุบันถ่ายโอน รพ.สต. ได้เพียง 43% และมีเพียง อบจ. 11 แห่งที่สามารถถ่ายโอนได้ครบทั้งจังหวัด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p data-bbox="108 145 459 208"> นโยบายแก้ปัญหายาเสพติด</p> <p data-bbox="108 224 236 257"><b>ยาบ้า/กัญชา</b></p> <p data-bbox="108 268 1310 454"><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ข่าวสด ผู้จัดการ เดลินิวส์ ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ มติชน ข่าวสด แนวหน้า บ้านเมือง กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ ไทยโพสต์ สวพ.91 workpointtoday linetoday chaingmainews ch 3 thaiPBS thaitv5hd thethaiger springnews thainews newtv khaoja tvpoolonline tnews trueid pptvhd36 brighttv tnn mono29 thestandard thecoverage mcot sondhitalk thaitabloid)</p> <p data-bbox="108 465 1310 745">- นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมหารือการแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรอมว.มหาดไทย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รอมว.สาธารณสุข พ.ต.อ.ทวิ สอดส่อง รอมว.ยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมมีมติมอบให้ สธ.แก้กฎกระทรวง ปรับลดยาบ้า 5 เม็ดเหลือ 1 เม็ดเป็นผู้เสพ และตั้งกัญชา กลับสู่บัญชียาเสพติด อนุญาตให้ใช้ทางการแพทย์และสุขภาพเท่านั้น ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้ รวมทั้ง ให้ สธ.ยกระดับประสิทธิภาพงานบำบัดยาเสพติดในศูนย์คัดกรอง และรพ. และทำงานร่วมกับตำรวจในการจับผู้หลบหนีการบำบัด หรือบำบัดไม่ผ่าน มาดำเนินคดี ขอให้มีความชัดเจนและมีความคืบหน้าภายใน 90 วัน</p> <p data-bbox="108 757 1310 846">-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรอมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์หลังร่วมประชุมว่า ให้ สธ.เขียนข้อบังคับให้ชัดเจนว่า หากตรวจเจอยาบ้า 1 เม็ดถือเป็นความผิด ดูพฤติกรรมเป็นหลักว่าไปในทางผู้เสพหรือผู้ค้า ไม่ได้ดูจำนวนเม็ด</p> <p data-bbox="108 857 1310 992"><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ กรมประชาสัมพันธ์ thestatestimes mono29 hfocus linetoday thaiPBS bugaboo thaiger thebetter thecoverage mcot thaitabloid pptvhd36)</p> <p data-bbox="108 1003 1310 1283">-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รอมว. สธ. ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมผู้บริหาร สธ. ว่า จะมีการพิจารณาปรับลดปริมาณการครอบครองยาบ้าจากเดิมที่กำหนดอยู่ที่ 5 เม็ด ถือเป็นผู้เสพต้องเข้ารับการบำบัด โดยจะมีการปรับกฎกระทรวง ซึ่งต้องใช้เวลารับฟัง 3 ครั้ง ครั้งละ 15 วัน รวม 45 วัน และปรับแก้อีกราว 21 วัน รวมประมาณ 66 วัน จากนั้นเข้าสู่การปรับแก้แต่ละรอบ เสนอต่อ ครม. เพื่อพิจารณาต่อไป ภายในเดือนนี้การดำเนินการจะมีความชัดเจน ซึ่งจำนวนการครอบครองที่ถือเป็นผู้เสพ จะต้องน้อยกว่า 5 เม็ดแน่นอน ส่วนคนที่หลบหนีการบำบัดต้องรับโทษตามกฎหมาย สำหรับนโยบายกัญชาว่าจะกลับเป็นยาเสพติดหรือไม่ จะหารือกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ภายในเดือนนี้น่าจะจบ</p> <p data-bbox="108 1294 475 1328"><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ)</p> <p data-bbox="108 1339 1310 1619">- น.ส.พิมพ์พิ พิณธวีชาติกุล อธิบดีสส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ สนับสนุนแนวทางให้สธ.แก้ข้อบังคับเกี่ยวกับปริมาณการครอบครองยาบ้าจาก 5 เม็ดเป็นผู้เสพ มาเป็น 1 เม็ด หากพฤติกรรมชัดว่าเป็นผู้ค้า ที่ผ่านมามีเคสเสนอให้ใช้คำพิพากษาเป็นสถานที่บำบัดผู้เสพยา แต่ไม่เคยได้รับการตอบสนอง ล่าสุดทราบว่า นายกฯ มีแนวคิดเรื่องนี้แล้ว ก็ขอบคุณ และขอให้เดินหน้าที่ ยั่งยืนจริงจัง รวมถึงการตั้งกัญชากลับมาอยู่ในบัญชียาเสพติดด้วย เพราะมีบทพิสูจน์แล้วว่า การถอดกัญชาจากบัญชียาเสพติดมีผลเสียมากกว่าผลดี ทำให้เยาวชนเข้าถึงง่าย ไม่ควรให้กัญชาเป็นซอล์ฟฟาวเวอร์ของไทย เพราะจะด้อยค่าการท่องเที่ยวของไทยในระยะยาว</p> <p data-bbox="108 1630 483 1664"><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (hfocus)</p> <p data-bbox="108 1675 1310 1865">-รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงศ์ พุทธระกูล คณบดีอาชีวศึกษาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับลดยาบ้าจาก 5 เม็ด เหลือ 1 เม็ด ว่า ไม่ช่วยลดยาบ้าในชุมชน เนื่องจากผู้เสพบปัจจุบันเข้าสู่กระบวนการบำบัดน้อยลง ขณะที่แนวคิดเรื่อง ชุมชนล้อมรั้ว (CBTx: Community Based Treatment) สอดรับมาตรฐานสากล แต่ไทยยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ต้องอาศัยความร่วมมือการบูรณาการจากทุกภาคส่วนในชุมชน</p> <p data-bbox="108 1877 619 1910"><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ch7 คอลัมน์หมายเลข 7</p> <p data-bbox="108 1921 1310 2112">-ผลการปฏิบัติการของตำรวจปราบปรามยาเสพติด หรือ ปส. พบว่าผู้ครอบครองยาบ้า 1-5 เม็ด ก่อนหน้าถูกจับกุมราว 2,007 คน เมื่อมีผลบังคับใช้กฎกระทรวงฯ หนึ่งเดือนแรก กลับมีผู้ถูกจับกุมสูงขึ้นเป็น 3,725 คน หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 85 เกิดคำถามว่ากฎกระทรวงที่ออกมา เป็นช่องว่างให้แก๊งค์ยาจัดชุดเล็กเล็กลงหรือไม่ จนเกิดความเป็นห่วง ว่าหากยังบังคับใช้ต่อไป 1 ปี จะมีผู้ลักลอบถือครองยาบ้า 5 เม็ด มากกว่า 44,700 คน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ยาเสพติดคร่าชีวิตประชาชน เป็นต้นตอของเหตุอาชญากรรม คอลัมน์หมายเลข 7 เจาะข้อมูล (สธ.) ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงการใช้ความรุนแรงเกี่ยวเนื่องมาจากยาเสพติด พบว่า ผู้ป่วยตั้งใจฆ่าผู้อื่นกว่า 8,773 คน มีประวัติคดีรุนแรง 5,188 คน อาการคุ้มคลั่ง ทำร้ายผู้อื่น ไปจนถึงคนในครอบครัว ไม่เว้นแม้กระทั่งบุคลากร เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย หยิ่งรักลึกทำร้ายชุมชน เป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลกำหนดแก้ไขเร่งด่วนใน 1 ปี แต่จนถึงวันนี้ยังช้าง่าย ขยายคล่อง เป็นอีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลต้องเร่งแก้</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>แต่งตั้งที่ปรึกษาและทีมโฆษก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, hfocus, linetoday)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ สธ. คณะทำงาน และโฆษก ประกอบด้วย 1.นายวันฉัตร วณิชพันธ์ เป็นคณะที่ปรึกษา รมว.สธ. 2.นายสุพจน์ แสงวิมล คณะทำงาน รมว.สธ. 3.นายอนุพรรณ จันทนะ คณะทำงาน รมว.สธ. 4.นางสาวตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สธ.ฝ่ายการเมือง และ5.นายจิรพงษ์ ทรงวัชรารณ รองโฆษก สธ. ฝ่ายการเมือง</p> <p>สำหรับทีมโฆษก ให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 1.แถลงข่าวประจำวัน 2.แถลงข่าวการประชุมกระทรวง ฯ 3.แถลงข่าววาระอื่น ๆ และปฏิบัติงานด้านการสื่อสารตามที่รมว.สธ.มอบหมาย 5.จัดทำแผนงาน โครงการ การสื่อสาร จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานและเสริมสร้างภาพลักษณ์ โดยให้สำนักสารนิเทศ สป.สธ. เป็นหน่วยงานสนับสนุนและปฏิบัติ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ไทยโพสต์ คอลัมน์ คนป่นข้าว</p> <p>-เสนอประวัติ นายวิชัย ไชยมงคล ที่ปรึกษา รมว.สธ. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ภูมิศาสตร์) มช.ปี 2527, นิติศาสตรบัณฑิต ม.สุโขทัยธรรมาราช, ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต ม.นเรศวร, นิติศาสตรมหาบัณฑิต ม.รามคำแหง เติบโตมาในสายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีความสนิทสนมกับรมว.สธ. ตั้งแต่อยู่.ยุคธรรมด้วยกัน เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ป.ป.ส. แม้เกษียณอายุราชการแล้ว นายสมศักดิ์ยังดึงมาเป็นที่ปรึกษารองนายก ฯ เพื่อช่วยดูแลเรื่องกฎหมายยาเสพติด</p>	
<p><b>ข่าว 10 ปี</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, บ้านเมือง, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, thestandard, linetoday, theactive, hfocus, pptvhd36, ch7, thaitv5hd)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมผู้บริหาร สธ. เรื่องคุณภาพข้าวในโครงการจำนำข้าวที่เก็บมานานกว่า 10 ปี และกำลังจะนำออกมาประมูลเพื่อการบริโภค ว่า การเก็บตัวอย่างไปพิสูจน์จะต้องเก็บพร้อมกัน และแยกว่าเก็บมากี่ที่ เพื่อป้องกันการวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งสภาพทางกายภาพจะเปลี่ยนแปลงไปตามภูมิศาสตร์ อุณหภูมิ ระยะเวลาการเก็บ ถ้าสงสัยเรื่องคุณภาพก็ส่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ใช้เวลาตรวจ 7 วัน ส่วนควรบริโภคหรือนั้น ตนไม่มีข้อมูล ยอมรับว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับตน แต่ถ้าต้องการให้ตรวจก็ส่งมาได้ แต่ให้เก็บตัวอย่างเป็นทางการให้เรียบร้อย</p> <p>ด้าน นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ไม่มีอำนาจที่จะไปขอตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มาตรวจเอง ที่ผ่านมาเป็นการรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ส่งเข้ามาตรวจ ซึ่งยังไม่มีกรส่งข้าวเข้ามาตรวจ แต่ศักยภาพของแล็บกรมวิทย์ฯ ตรวจได้ทั้งคุณค่าทางโภชนาการ และสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์(กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>- น.ส.มลฤดี โพธิ์อินทร์ รองหัวหน้าฝ่ายนโยบายและนวัตกรรม สภาองค์กรของผู้บริโภค เรียกร้องให้ก.พาณิชย์ ก.เกษตรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งส่งตัวอย่างข้าวทุกกระสอบ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพความปลอดภัย ทั้งทางเคมีและกายภาพ หากการตกค้างของสารเคมีและเชื้อราต่าง ๆ และแถลงผลการทดสอบให้ประชาชนรับรู้ก่อนการประมูลข้าว หากข้าวดังกล่าวผ่านมาตรฐานและมีการประมูลขายข้าวให้ประชาชน รัฐบาลต้องเปิดเผยชื่อบริษัทที่ประมูลข้าว วัตถุประสงค์การประมูล และชื่อการค้า รวมถึงระบุในฉลากสินค้าว่าเป็นข้าวที่เก็บ 10 ปี เพราะเป็นสิทธิพื้นฐานที่ผู้บริโภคควรรับรู้เพื่อตัดสินใจเลือกซื้อ</p> <p>-ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 361) พ.ศ.2556 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ 2) โดยระบุเกี่ยวกับชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตรในอาหาร ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limit, MRL) ในข้าวสาร มี 4 ชนิด คือ 1. ไฮโดรเจน ฟอสไฟด์ ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดต้องไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อข้าว 1</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กก. 2. เมทิลโบรไมด์ ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อข้าว 1 กก. 3. โบรไมด์ไอออน จากการใช้เมทิลโบรไมด์ และรวมถึงจากแหล่งอื่น ๆ แต่ไม่รวมโบรมีนที่ยึด ด้วยพันธะโคเวเลนต์ ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อข้าว 1 กก. และ 4. ซัลฟิวไรล ฟลูออไรด์ ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อข้าว 1 กก.</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ ไทยรัฐ สยามรัฐ linetoday )</p> <p>- นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊กถึงเรื่องข้าวเก่าค้างโกดัง 10 ปี ว่า ทานไม่ได้ เนื่องจาก 1.สภาพข้าวสารเหลืองมาก มีฝุ่นผงจากการกักกินของมอด มีตัวมอดปะปน ปลายเมล็ดบางเมล็ดมีสีเหลืองเข้มและสีน้ำตาล ซึ่งนักวิชาการระบุว่าคือเชื้อรา อะพลาที่ออกซิน 2.น้ำที่ได้จากการชารอบแรก สีขุ่นเหลือง มีมอดลอย กลิ่นสาบรุนแรง 3.ข้าวที่ชิม มาจากการชารอบ 6 รอบ ลักษณะเปียกเยิ้ม ชาติความเหนียว ไม่หอม ยังมีกลิ่นสาบอยู่ ไม่เหมาะเป็นข้าวที่ทานในชีวิตประจำวัน 4.ทราบจากผู้สื่อข่าวว่า ชุดที่หุงให้ รมต. และผู้สื่อข่าวชิมนั้นผ่านการชารอบ 15 รอบ โดยมีการผสมน้ำส้มสายชูในน้ำเพื่อดับกลิ่น และทำให้ข้าวดูขาวขึ้น 5.สรุป คือ ไม่แนะนำให้ รมต. ทาน ไม่แนะนำให้ สส. และ สว. ทาน และไม่แนะนำให้ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ทานด้วย ยกเว้นไม่เชื่อก็ลองดู 6.ถามว่า ประชาชนทานได้ไหม คำตอบคือ หากไม่มีทางเลือกก็ทานได้ แต่หากยังมีทางเลือก ก็ไม่แนะนำเพราะไม่อร่อย และยังเป็นอันตรายด้วย 7.อยากเห็น กระทรวงอื่น เช่น กระทรวงเกษตร กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุดมศึกษา อาสาตัวเองออกมาทดสอบคุณภาพข้าว และให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา อย่ามัวแต่เกรงใจกันเอง</p>	
<p><b>ส่งทีมแพทย์ดูแลคนไทยมุสลิม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.มณฑิร คณาสวัสดิ์ ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 6 เผยว่า สธ.ได้ส่งทีมแพทย์เดินทางไปดูแลสุขภาพชาวไทยมุสลิมที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ประจำปี 2567 (ฮ.ศ.1445) ในวันที่ 14-19 มิ.ย.67 ซึ่งมีผู้เดินทางไปร่วมประกอบพิธีกว่า 7,700 คน ทีมแพทย์ประกอบด้วย แพทย์ 10 คน เภสัชกร 4 คน พยาบาลวิชาชีพ 24 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 4 คน รวม 42 คน แบ่งการเดินทางเป็น 3 ชุด โดยเปิดให้บริการที่สำนักงานแพทย์ 2 แห่ง คือ เมืองเมกกะและเมืองมะดีนะห์ ทั้งนี้ หลังจากผู้แสวงบุญเดินทางกลับถึงประเทศไทยหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จะมีการติดตามเฝ้าระวังสุขภาพต่อเนื่องอีก 14 วัน</p>	
<p><b>เตรียมจัดประชุมวิชาการ Thai DPACC 2024</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์, thailandplus)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรม คร. แลกเปลี่ยนเตรียมความพร้อมจัดประชุมวิชาการประจำปี (Thai DPACC 2024) ภายใต้แนวคิด “Shaping the Future of Public Health 2030” ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิ.ย. 67 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนภารกิจป้องกันควบคุมโรค สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้านสุขภาพ ภายในปี 2030 โดยจะมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ “รางวัลขุนประเมินวิมลล์เวชช์” และรางวัลคุณภาพแห่งชาติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพโดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ รวมทั้งรางวัลหน่วยงานหรือหน่วยบริการสาธารณสุขที่ดำเนินงานดีเด่นเป็นแบบอย่างในระดับประเทศ</p>	
<p><b>เชิญชวนพระภิกษุ-กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. เดลินิวส์</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรม คร. มอบหมายให้สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และกองระบาดวิทยา จัดกิจกรรมเชิญชวนพระภิกษุ สามเณร และประชาชนกลุ่มเสี่ยง รับประทานวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ประจำฤดูกาล รวมทั้งจัดกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันควบคุมโรคไขหวัดใหญ่ ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กทม.</p>	
<p><b>กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2567</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน)</p> <p>- กรม คร. ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การประกวดวงดนตรี World No Tobacco Day Music Awards 2024 กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2567 ภายใต้คำขวัญ “บุหรี่ไฟฟ้า หยุดโกหกได้แล้ว” ชิงโล่และเงินรางวัล ทั้งนี้ จัดการประกวดรอบคัดเลือกในวันที่ 12 พ.ค. 67 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 31 พ.ค. 67 ที่ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>หลักสูตรอบรม Medical Hub Executive Program 2024</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพิ่มเติม เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดี สบส. เผย กรมฯ ร่วมกับ มูลนิธิกรม สบส. เปิดหลักสูตรอบรม Medical Hub Executive Program 2024 รุ่น 1 ณ โรงแรมอัคริน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ อบรม 14 สัปดาห์ ตั้งแต่ 7 พ.ค.-6 ส.ค. 67 โดยมี หลักสูตรที่มีเนื้อหาทันสมัย เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมก้าวเข้าสู่เวทีโลก ด้วยหลัก Big 4 Innovation Module “I For DHSS”</p>	
<p><b>กิจกรรมส่งเสริมการแพทย์แผนไทย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- นพ.อิทธิพล อุดตมะปัญญา รอง นพ.สสจ.สระแก้ว เผย สสจ.สระแก้ว ได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาจังหวัด โครงการพัฒนาการศึกษาบูรณาการทุกระดับ สู่การมีอาชีพ/มีงานทำ กิจกรรมส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อดูแลสุขภาพและการท่องเที่ยว โดยจะจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยแพทย์แผนไทยที่ผ่านการอบรม 330/372 ชั่วโมง, หลักสูตร Care Giver ในการดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุที่ติดเตียงด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย, หลักสูตรการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย IMC หลอดเลือดสมองในชุมชน และหลักสูตรการดูแลมารดาหลังคลอด (หลักสูตรการบำบัดมือเกลือ) ผู้สนใจติดต่อได้ที่กลุ่มงาน การแพทย์แผนไทยฯ หมายเลข 080 073 3235</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ antifakenewscenter</p> <p>- ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ อย. กรณีการโฆษณาชวนเชื่อ เรื่องแพทย์ค้นพบอาหารเสริมอีวีใน EV9 พลุดาวสกัด มีฤทธิ์ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็ง เป็นข้อมูลเท็จ มีการแสดงข้อความที่ถือเป็นการโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพสรรพคุณ อันเป็นเท็จ หลอกให้หลงเชื่อโดยไม่สมควร ซึ่ง อย. จะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำการฝ่าฝืน พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 ต่อไป</p>	
<p><b>ผลวิจัยมินชันอก.เทียบเท่ายาลดกรด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ryt9 ,thaipr.net )</p> <p>-ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านพยาธิวิทยาการเชิงป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกรมแพทย์แผนไทย และแพทย์ระบบทางเดินอาหารจากโรงเรียนแพทย์ วิจัยยาหมื่นชันขององค์การเภสัชกรรม ช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหารได้เทียบเท่ายาลดกรด เตรียมต่อยอดงานวิจัย หนูนชันไทยสู่ตลาดโลก</p>	
<p><b>เตือนอาหาร 4 อย่างไม่ควรแช่ตู้เย็นนาน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (อมรินทร์, kapook)</p> <p>- กรมอนามัย ชี้แจงข้อมูล 4 อาหารไม่ควรแช่ตู้เย็นนาน ได้แก่ 1.แตงโม 2.กล้วยดิบ 3.กระเทียมและหอมหัวใหญ่ 4.อาหารกระป๋อง เสี่ยงอันตรายต่อร่างกาย เป็นข้อมูลจริง การนำผลไม้ นม หอม กระเทียม น้ำ และผลไม้กระป๋องแช่ตู้เย็นตลอดอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดสนิมและเชื้อรา อาจปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรีย โบทูลินัม ที่ส่งผลต่อระบบประสาทอย่างรุนแรง หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของสี กลิ่น รส และคุณค่าของอาหาร</p>	
<p><b>ไฟไหม้บ่อขยะที่ อ.หัวหิน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแบริฟิก )</p> <p>- หลังจากที่ระดมเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย ฉีดน้ำดับไฟ บ่อขยะเก่าที่ไม่ได้ใช้งานนานนับ 10 ปี พื้นที่กว้าง ไหม้ประมาณ 17 ไร่ หมู่ 1 บ้านหนองพรานพุก ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 4 พ.ค.67 จนควบคุมได้เหลือเพียงกลุ่มควัน และมีฝนตกลงมาช่วย ล่าสุด เมื่อวันที่ (8 พ.ค.67) มีเปลวไฟคุ้ขึ้นมาอีกครั้ง</p> <p>กรมควบคุมมลพิษ เอาเครื่องมือนำวัดคุณภาพอากาศ เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาเป็นช่วงๆ แต่ที่เป็นห่วงก็คือการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ ที่เรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีผลกระทบต่อทางหายใจ พบว่ามีที่หมู่ 1 หมู่ 10 และหมู่ 13 ตำบลทับใต้ มีผลกระทบเนื่องจากว่าควันลอยไปด้านโน้น ทั้งตาแดง การหายใจลำบาก แสบหน้าอก สิ่งที่เป็นห่วงก็คือถ้าเรายังไม่สามารถที่จะควบคุมไฟได้ ต้องขอความร่วมมือประชาชนดูแลตัวเอง ถ้ามีความจำเป็น จะต้องขยับออกจากพื้นที่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ล่าสุด นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน เปิดเผยว่า มีประชาชนประมาณ 50 กว่าคนได้รับผลกระทบ เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ไปติดตาม มีประมาณ 10 กว่าคนที่ไปขอรับการรักษา อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่ มีการเตรียมการกรณีการประกาศภัยพิบัติ เตรียมอพยพประชาชน แต่ในขณะนี้ทุกฝ่ายระดมกำลังกันเต็มที่</p>	
<p><b>ศูนย์บริการค้าขายแดน One Stop Service ด้านหนองคาย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ ไทยโพสต์ ผู้จัดการ การเงินการธนาคารออนไลน์ ไอเอ็นเอ็น sondhitalk ch7 )</p> <p>-นางรัตเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากความร่วมมืออย่างบูรณาการของ 8 หน่วยงาน จาก 5 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข ทำให้การบริการประชาชนในเรื่องของการขออนุญาตส่งออกสินค้า การตรวจสอบสินค้าส่งออก และการตรวจปล่อยสินค้า สะดวกสบายมากขึ้น อีกทั้งการนำเข้าและส่งออก รวมถึงการค้าตามแนวชายแดนจะต้องไม่ยุ่งยากอีกต่อไป เพราะรัฐบาลได้ตั้งศูนย์บริการค้าขายแดนเบ็ดเสร็จจุดเดียว หรือที่เรียกกันว่า One Stop Service เริ่มต้นที่ด่านจังหวัดหนองคาย วันที่ 1 ก.ย.นี้ โดยเฉพาะสินค้าที่ส่งออกไปลาว และลาว เชื่อมไปยังจีน ซึ่งนายกรัฐมนตรี ยังได้สั่งการให้ปรับลดจำนวนพิกัดรายการสินค้าควบคุมลงให้เหลือเท่าที่จำเป็นอีกด้วย เพื่อที่จะทำให้จำนวนการส่งออกและนำเข้าสินค้าไทยมีเพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้ให้กับประชาชนได้มากขึ้น</p>	
<p><b>โรคสมองเสื่อม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ )</p> <p>-กระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่น เปิดเผยว่า จำนวนผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมจะมีเพิ่มมากขึ้น โดยประมาณการภายในปี 2583 จะมีผู้สูงอายุมากกว่า 5.8 ล้านคน ที่มีภาวะสมองเสื่อม หรือประมาณร้อยละ 15 ของจำนวนประชากรสูงอายุทั้งหมดในญี่ปุ่น</p>	